



ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลตเตอร์เพลส ยี่ห้อไฮเทลเบิร์ก
จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลตเตอร์เพลสยี่ห้อไฮเทลเบิร์ก จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ ๔๒๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก กำหนดส่งมอบพัสดุ ๖๐ วัน ซึ่งราคาครุภัณฑ์เป็นราคาโดยรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑ ผู้เข้าเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีอาชีพขายผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลตเตอร์เพลส และมีประสบการณ์ทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒ ผู้เข้าเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการแล้ว

๓ ผู้เข้าเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าเสนอราคารายอื่นๆและ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔ ผู้เข้าเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องมีผลงาน ประสบการณ์การขายเครื่องพิมพ์เลตเตอร์เพลสให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และยังให้บริการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

๖ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือแสดงผลงานหรือสำเนาสัญญาซื้อขายจากหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงผลงานและประสบการณ์ โดยยื่นพร้อมซองเสนอราคา

กำหนดยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๔๓ ๐๖๑๕ ต่อ ๔๒๑ ๔๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกพงษ์ ศรีจำปา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา